

การบริหารจัดการขยะในเขตองค์การบริหารท้องถิ่นตำบลนาพันสาม

ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ขอเชิญชวนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน หันมาคัดแยกขยะ อย่างถูกวิธี ก่อนทิ้งเพื่อความสะอาดต่อการนำไปกำจัดหรือนำไปใช้ประโยชน์ใหม่ และยังช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย

การคัดแยกขยะ จึงถือเป็นอีกวิธีการที่สำคัญในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม การคัดแยกขยะเพื่อให้สะดวกแก่การนำไปกำจัด หรือนำไปใช้ประโยชน์ได้ใหม่ โดยทั่วไปแบ่งออกได้เป็น ๔ ประเภท คือ



๑. ขยะทั่วไป (General Waste)

ขยะที่ย่อยสลายได้ยาก ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ หรือไม่ คุ่มค่าแก่การนำไปรีไซเคิล ได้แก่ ขยะจากสำนักงาน ขยะจากการก่อสร้าง พลาสติก กระดาษ ไม้ แก้ว กระเบื้อง ยาง เศษอิฐ เศษปูน เศษกระดาษ ซองพลาสติก หลอด กระดาษชำระ กล่องอาหาร แก้วกระดาษเคลือบ เปลือกลูกอม ซองขนม ถุงพลาสติกที่ปนเปื้อนเศษอาหาร ซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป กล่องโฟม พลาสติกห่ออาหาร ควรใส่ถังขยะสีน้ำเงิน

๒. ขยะอินทรีย์ (Organic Waste)

ขยะจากร้านอาหาร ครั้วเรื้อน ตลาดและการทำการเกษตร ที่สามารถย่อยสลายและเน่าเปื่อยได้ง่าย ได้แก่ เศษอาหาร เศษผักผลไม้ เศษเนื้อ ไข่ไก่ กิ่งไม้ ซากสัตว์ มูลสัตว์ ปุ๋ย ควรใส่ถังขยะสีเขียว

๓. ขยะอุตสาหกรรม (Industrial Waste)

ขยะจากขั้นตอนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งควรพิจารณาแยกชิ้นส่วนที่ยังสามารถนำกลับมาใช้ได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ได้แก่ เศษวัสดุในโรงงาน ซากยานพาหนะ ชิ้นส่วนอะไหล่ที่ใช้ในโรงงานต่างๆ เช่น น็อต ขวดพลาสติก ถังพลาสติก ขวดแก้ว กระจ่าง ก่อ่งกระดาษ เศษพลาสติก โลหะ อลูมิเนียม ยางรถยนต์ ก่อ่งเครื่องตี๋ม UHT ควรใส่ถังขยะสีเหลือง

๔. ขยะติดเชื้อและขยะอันตราย (Hazardous Waste)

ขยะที่เกิดการปนเปื้อน หรือมีส่วนประกอบเป็นวัตถุอันตราย และขยะที่ผ่านการใช้ในโรงพยาบาล ได้แก่ แบตเตอรี่ กระจ่างสี พลาสติก ฟิล์มถ่ายภาพ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ โทรศัพท์มือถือ ผลิตภัณฑ์บรรจุยาฆ่าแมลง กระจ่างสเปรย์ เชื้อฉีดยา อุปกรณ์ทางการแพทย์ หน้ากากอนามัย ควรใส่ถังขยะสีแดง

นอกจากนี้ ในยุคการแพร่ระบาดของโรคโควิด - ๑๙ ทำให้ขยะในชีวิตประจำวันจากผู้ติดเชื้อกลายเป็นขยะประเภทที่ ๔ หรือขยะติดเชื้อและขยะอันตรายทั้งหมด เนื่องจากโรคโควิด - ๑๙ สามารถติดต่อได้จากละอองฝอยสารคัดหลั่งของผู้ป่วย และการได้รับเชื้อผ่านทาง ตา จมูก ปาก จากการสัมผัสสิ่งต่างๆ จึงจำเป็นต้อง แยกขยะ และทิ้งให้ถูกวิธีนะ ครับ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคและการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางในการจัดการขยะสำหรับผู้ป่วยโควิด - ๑๙ ดังนี้

แนวทางการ แยกขยะ อันตรายจากผู้ป่วยโควิด -19

ขยะจากผู้ป่วยโควิด ๑๙ ควรเก็บรวบรวมเป็นประจำทุกวัน ด้วยการใส่รวมในถุงพลาสติก ๒ ชั้น โดยใช้ถุงสีแดง หรือเขียนข้อความบนถุงขยะว่า “ขยะติดเชื้อ ” เพื่อให้เห็นได้ชัดเจน มัดปากถุงชั้นแรกด้วยเชือกให้แน่น แล้วจึงเข็ดปากถุง จากนั้นใส่ในถุงชั้นที่ ๒ มัดปากถุงให้แน่น และเข็ดด้วยสารฆ่าเชื้อหรือแอลกอฮอล์อีกครั้ง

